

**กรณีมีเหตุจำเป็นทางธุรกิจ เช่น จะต้องอยู่ปฏิบัติงานในบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน เป็น
ต้น (ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ปี)**

เหตุแห่งความจำเป็น	หลักเกณฑ์การพิจารณา	รายการเอกสาร
<p>๓.๑ กรณีมีเหตุจำเป็นทางธุรกิจ เช่น จะต้องอยู่ปฏิบัติงานในบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี</p>	<p>(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว และ</p> <p>(๒) คนต่างด้าวต้องมีเงินได้ตามตารางเงินได้แบบท้ายคำสั่งนี้ และ</p> <p>(๓) ต้องเป็นธุรกิจซึ่งมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท และ</p> <p>(๔) ธุรกิจนั้นต้องยื่นงบดุล ณ วันสิ้นงวดบัญชีที่ผ่านมา ที่ได้รับการตรวจรับรองความถูกต้องจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อแสดงสถานภาพการเงินของธุรกิจว่ามีความมั่นคงเชื่อถือได้ โดยยอดรวมของส่วนของผู้เป็นเจ้าของ ในงบดุลดังกล่าว ต้องมีจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท</p> <p>(๕) ธุรกิจนั้นต้องยื่นงบกำไรขาดทุน ที่ผ่านการตรวจรับรองความถูกต้องจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อแสดงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันเดียวกันกับงบดุล โดยยอดรวมรายได้ในงบกำไรขาดทุนดังกล่าว จะต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินทั้งหมดที่ธุรกิจคาดว่าจะต้องจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งสิทธิประโยชน์ทุกประเภท ให้แก่คนต่างด้าวทุกรายที่ต้องยื่นคำขอเพื่อว่าจ้าง ให้ทำงานกับธุรกิจ ในรอบปีบัญชีถัดไป และ</p> <p>(๖) ธุรกิจนั้นมีความจำเป็นจะต้องว่าจ้างคนต่างด้าวทำงาน และ</p> <p>(๗) ธุรกิจนั้นต้องมีอัตราส่วนระหว่างจำนวนคนต่างด้าวกับพนักงานคนไทยประจำ ในอัตราส่วนคนต่างด้าว ๑ คน ต่อพนักงานคนไทยประจำ ๔ คน</p>	<p>๑. แบบคำขอ</p> <p>๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ</p> <p>๓. หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงานตามแบบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง</p> <p>๔. สำเนาใบอนุญาตทำงาน</p> <p>๕. สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนขององค์กรนั้น เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน ๖ เดือน</p> <p>๖. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน ๖ เดือน</p> <p>๗. สำเนางบดุล และงบกำไรขาดทุน ปีล่าสุด</p> <p>๘. สำเนาแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่มีชื่อพนักงาน และชื่อคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอ เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน</p> <p>๙. สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอปีล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)</p> <p>๑๐. สำเนาแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบตามที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานประกันสังคม (สปส. ๑-๑๐) เดือนล่าสุด</p> <p>๑๑. เอกสารหรือหลักฐานแสดงว่าธุรกิจมีความจำเป็นจะต้อง</p>

เหตุแห่งความจำเป็น	หลักเกณฑ์การพิจารณา	รายการเอกสาร
	<p>(๘) ธุรกิจประเภทดังต่อไปนี้ ให้ได้รับการยกเว้นหลักเกณฑ์ตามข้อ (๓) (๔) (๕) และ (๖) และให้ได้รับการผ่อนผันในเรื่องอัตราส่วนคนไทยตามหลักเกณฑ์ข้อ (๗) โดยให้มีพนักงานคนไทยในอัตราส่วนคนต่างด้าว ๑ คน ต่อพนักงานคนไทยประจำ ๑ คน</p> <p>(ก) ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (สำนักงานผู้แทน)</p> <p>(ข) สำนักงานภูมิภาค</p> <p>(ค) บริษัทข้ามชาติ (สำนักงานสาขา)</p>	<p>ว่าจ้างคนต่างด้าวทำงาน เช่น ประกาศรับสมัครคนไทยเข้าทำงาน แล้วไม่มีผู้สมัครเป็นต้น</p> <p>๑๒. แผนที่แสดงสถานที่ทำงานของผู้ยื่นคำขอ</p> <p>๑๓. เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ของ สตม. กำหนด</p> <p>๑๔. ธุรกิจตามหลักเกณฑ์ข้อ (๘) ไม่ต้องแสดงเอกสารตามข้อ ๖,๗ และ ๑๑</p>